



คู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕
ที่ ทส ๑๖๒๓.๑/ ๒๖๕๓ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ๕
- ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ๕
- หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุกหน่วย ๖
- หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย ๑
- หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี ๔
- หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๐ (ราชบุรี) 1
- หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี 1
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี 1

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่
ทส ๑๖๐๑.๒/๖๔๑๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเรียนเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑ พ.ศ. ๖๑

(นายสมชาย เปรมพาณิชย์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

รับ ๗
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑
พท
๓๗๖

วิสัยทัศน์ “การจัดการป่าสงวนแห่งชาติอย่างยั่งยืน สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

สำนักงานอนุรักษ์ป่าไม้
& พ.ย. ๒๕๖๑
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



ส่วนอำนาจการ
รับเลขที่ 4629
วันที่ 2 พ.ย. 2561

บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
14467
รับเลขที่.....
- 2 พ.ย. 2561
วันที่..... เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๑๔

ที่ ทส.๑๖๐๑.๒/ ๖๔๑๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

คำสั่งการรับและบัญชี
เลขที่รับ ๖๒๒
วันที่ 2 พ.ย. 2561

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

พนักฯ ส.น.จ.ท.ป.๑๐ (ราชบุรี)
ลงวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๑๐ น.

สำนักบริหารกลาง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ download ได้ที่ <http://www.forest.go.th/finance> ของส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ส่วนอำนาจการ
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนจัดการระบบชุมชน
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนปลงศพ พระราชดำริกิจการพิเศษ

(นางสาวณอม ไมบุญศิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

อน - 2 พ.ย. 2561

เรียน ผอ. รพ. 10 (รพ.)

- สื่อโปสเตอร์


- ลมจ. ส่ง สิว แกนตึงตัว เชื้อ ๗๕๕๖
วิธีรักษาโรคช่องปาก ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาฝึกอบรม เฝ้าระวังโรค
ในพื้นที่เสี่ยงสูง ที่อื่น สามารถ

download ไลน์ <http://www.forest.go.th/finance> ของ ส่วนการคลัง
สำนักงานกรมการฯ ควบคู่ไว้.

- แผนตรวจโรค เฝ้าระวัง ทุกส่วน / ศูนย์ฯ /
เขตรักษาพันธุ์ฯ / สหกรณ์ฯ / ศูนย์ศึกษาฯ /
หน่วยวิจัยฯ / การควบคุมไฟป่า / ศูนย์อนุรักษ์ฯ /
ศูนย์ศึกษาฯ / ไร่ / สวน
ตาม แผน เฝ้าระวังโรคฯ

- แดงแดง เฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า ออแจก
ใบแจ้งเฝ้าระวังโรคฯ พร้อม


๖ พ.ย. ๖๑

(รองนายก อบจ.บุรีรัมย์)

นางสาวกัญญาภัค นพรัตน์



๕ พ.ย. ๒๕๖๑
(นางสาวคนาง นพรัตน์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นางสาวปิยมาศ เรืองพิมพ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางพาณี เจริญ


๕ พ.ย. ๖๑

(นายสมชาย เปรมพาดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

รายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อหน่วยงาน กรมป่าไม้

กิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	ชื่อศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ	หน่วยงาน ร้อยละ
100	กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	สำนักบริหารการคลัง	ร้อยละ
101	กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ทอม/แผน/เหลี่ยม/ร้อยละ
102	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ล้านไร่/ร้อยละ
103	กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
104	กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ก.ม.
105	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากาปลูกไม้เศรษฐกิจ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากาปลูกไม้เศรษฐกิจ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	จังหวัด
106	กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
107	กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง

108	กิจกรรมบำรุงรักษา	กิจกรรมบำรุงรักษา	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษา	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	ไร่ / กิโลเมตร
109	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	ล้านกล้า
110	กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	หลัง
111	กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	ล้านกล้า
112	กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนกรูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนกรูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนกรูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	ไร่
113	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	สำนักจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน	แห่ง
114	กิจกรรมพัฒนาสวนศาสตร์ชุมชน	กิจกรรมพัฒนาสวนศาสตร์ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสวนศาสตร์ชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน	แห่ง/ไร่
115	กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	แห่ง

116	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แฟง
117	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ชนิด ชนิด
118	กิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	กิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
119	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานบริหารกลาง	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานบริหารกลาง	ต้นทุนในการดำเนิน กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานบริหารกลาง	สำนักบริหารกลาง	หน่วยงาน
120	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานประชาสัมพันธ์	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานประชาสัมพันธ์	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกงานประชาสัมพันธ์	สำนักบริหารกลาง	ครึ่ง
121	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานแผนงานและสารสนเทศ	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานแผนงานและสารสนเทศ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกงานแผนงานและสารสนเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วยงาน
122	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานตรวจสอบภายใน	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานตรวจสอบภายใน	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกงานตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ร้อยละ
123	กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	รายการ
124	กิจกรรมการบริการประชาชน	กิจกรรมการบริการประชาชน	ต้นทุนในการดำเนิน กิจกรรมการบริการประชาชน	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ร้อยละ
125	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงาน
126	กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	สำนักกฎหมาย	เรื่อง
127	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน

128	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	กิจกรรม
129	กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	ต้นทุนในการดำเนินการให้บริการด้านการอนุญาต	สำนักการอนุญาต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
130	กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเสื่อยโซยนต์ พ.ศ. 2545	ต้นทุนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเสื่อยโซยนต์ พ.ศ. 2545	สำนักการอนุญาต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
131	กิจกรรมตรวจสอบ คอบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	ต้นทุนในการดำเนินการ คอบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
132	กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้ และตรวจพิสูจน์ไม้	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
133	กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ระบบ
134	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แห่ง
135	กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัย	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หน่วยงาน

136	กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ต้นทุนในการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้	สนับสนุนในการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
137	กิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	ต้นทุนในการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้	ต้นทุนในการดำเนินงาน ภารกิจบริหารจัดการข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	สำนักบริหารรองการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ฉบับ
138	กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกป้อนราชอาณาจักร	ต้นทุนในการดำเนินงานและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกป้อนราชอาณาจักร	ต้นทุนในการดำเนินงาน ภารกิจตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกป้อนราชอาณาจักร	สำนักบริหารรองการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
139	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	สำนักบริหารรองการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
140	กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	ต้นทุนในการดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	ต้นทุนในการดำเนินงาน ภารกิจจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	สำนักบริหารรองการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	มาตรฐาน
141	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานและโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงาน ภารกิจจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
142	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานและโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงาน ภารกิจจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
143	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไผ่ถาวร	ต้นทุนในการดำเนินงานและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไผ่ถาวร	ต้นทุนในการดำเนินงาน ภารกิจสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไผ่ถาวร	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่

144	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
145	กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
146	กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนิน กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า	ไร่
147	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ร้อยละ
148	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า	กิโลเมตร
149	กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
150	กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า	หน่วย
151	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูนและไม้มีค่าในสกุลเพื่อ การอนุรักษ์	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูนและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	ล้านกล้า

152	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินการรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
153	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	คน
154	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ครั้ง
155	กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านพื้นฟูป่า	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการเครือข่ายหมู่บ้านพื้นฟูป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
156	กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โรงเรียน
157	กิจกรรมรณรงค์	ต้นทุนในการดำเนินการรณรงค์	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ครั้ง
158	กิจกรรมส่งเสริมปลูกชุมชนไฟร์ในป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินการส่งเสริมปลูกชุมชนไฟร์ในป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
159	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เรื่อง

160	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน
161	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
162	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่เกษตรกรรม	ต้นทุนในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่เกษตรกรรม	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
163	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
164	กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงพื้นที่เสื่อมโทรมปลูกป่าธรรมชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงาน โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงพื้นที่เสื่อมโทรมปลูกป่าธรรมชาติ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ด้านกล้า
165	กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	กล้า
166	กิจกรรมถ่ายทอดและส่งเสริมการเรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและส่งเสริมการเรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แปลง
167	กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประจักษ์	ต้นทุนในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประจักษ์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	สถานศึกษา

168	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
169	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง/ไร่
170	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สลอด จังหวัดตาก	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สลอด จังหวัดตาก	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สลอด จังหวัดตาก	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
171	กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	จังหวัด
172	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โครงการ
173	กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ฉบับ
174	กิจกรรมจัดทำสมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	กิจกรรมจัดทำสมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	ต้นทุนในการดำเนินงานจัดทำสมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ระวาง
175	กิจกรรมจัดทำแผนที่แบบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000	กิจกรรมจัดทำแผนที่แบบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนที่แบบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ระวาง

176	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและความปลอดภัย	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันไฟป่าและความปลอดภัย	ดำเนินการป้องกันไฟป่าและความปลอดภัย	โครงการ	เครือข่าย/จังหวัด
177	กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	โครงการ	ไร่
178	กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	ต้นทุนในการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	ดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต	โครงการ	ไร่
179	กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	ต้นทุนในการดำเนินการวิจัยพื้นฐาน	ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	โครงการ	โครงการ
180	กิจกรรมวิจัยประยุกต์	ต้นทุนในการดำเนินการวิจัยประยุกต์	ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	โครงการ	โครงการ
181	กิจกรรมจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	ดำเนินการจัดการความรู้การวิจัย	โครงการ	โครงการ
182	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ดำเนินการโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	โครงการ	ไร่
183	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับรองการส่งออกไม้	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับรองการส่งออกไม้	ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับรองการส่งออกไม้	โครงการ	ระบบ

184	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
183	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หน่วย
186	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่ / ไร่เรียน / เครือข่าย
187	กิจกรรมโครงการสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการสร้างรายได้	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
188	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หมู่บ้าน
189	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชชาติให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชชาติให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แห่ง
190	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟฟ้า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
191	กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประจักษ์	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประจักษ์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หลักสูตร/รุ่น

192	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ดำเนินการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
193	กิจกรรมจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	ดำเนินการดำเนินงานจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	กักดินแดน
194	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ดำเนินการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / โรงเรียน / เครือข่าย
195	กิจกรรมโครงการสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้	ดำเนินการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
196	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ดำเนินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
197	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการดำเนินงานโครงการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / โรงเรียน / เครือข่าย
198	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชชาติให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชชาติให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ดำเนินการดำเนินงานโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชชาติให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แหล่ง
199	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ดำเนินการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย

200	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินการประเมินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
201	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินการประเมินกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่ / โรงเรียน / เครือข่าย
202	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
203	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการประเมินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หมู่บ้าน
204	กิจกรรมรณรงค์ศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินการประเมินกิจกรรมรณรงค์ศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แห่ง
205	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินการประเมินกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
206	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินการประเมินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
207	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินการประเมินกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่ / โรงเรียน / เครือข่าย

208	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	ไร่
209	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน
210	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินการรณรงค์อาสาสมัครพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
211	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินการรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
212	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
213	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่เรียง / เครือข่าย
214	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	ต้นทุนในการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	สำนักกล้า
215	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน

216	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชชาติคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชชาติคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	แห่ง
217	กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	เครือข่าย